



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุบลมภ์) และโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตามประกาศลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

ขณะนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเปิดรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

อนึ่ง ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัครฯ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ แล้ว หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายกสิน แสงสัตยา)

ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ และโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)

เลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานศึกษา / สังกัด	หมายเหตุ
๐๑-๐๐๑	นางสายชล พลานนท์	ครู	โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๒	นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์	ครู	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๓	นางรัชชนก นวลพุดชา	ครู	โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๔	นายรุทธิชัย จงเห็นจิตต์	ครู	โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๕	นายจามรฤทธิ์ วิรัตน์เกษม	ครู	โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๖	นายมนตรี ระยับศรี	ครู	โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๗	นายณัฐณ วัฒนอุษา	ครู	โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๐๑-๐๐๘	นายบุญช่วย ศรีคำเวียง	ครู	โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	

๒. กำหนดวัน เวลาสอบ และสถานที่สอบ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (สอบข้อเขียน)
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ณ ห้องรับรอง อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๓. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสี kaki คอพับแขนยาว ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ๆ กำหนด โดยให้มารายงานตัวก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิการเข้ารับการสอบคัดเลือก

๔. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสำหรับภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งจะต้องประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น จะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๕. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองถือเป็นอันยกเลิก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีจากผู้ที่มิคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบภายหลัง ว่าผู้สอบคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แต่งตั้งหรือกรณีได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้ง

